

Dịch Vụ Chính Quyền DC Các Chương Trình Và Dịch Vụ Hỗ Trợ

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận theo số 1(888)7WE-HELP hoặc 1-888-793-4357 là cách dễ dàng nhất để kết nối với các dịch vụ do Sở Sức Khỏe Hành Vi (DBH, Department of Behavioral Health) và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được chứng nhận của Sở cung cấp. Đường dây điện thoại 24 giờ, bảy ngày một tuần này có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe hành vi, những người có thể giới thiệu người gọi đến sự trợ giúp ngay lập tức hoặc dịch vụ chăm sóc liên tục. Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận có thể kích hoạt các nhóm khủng hoảng di động để ứng phó với người lớn và trẻ em đang gặp khủng hoảng tâm thần hoặc cảm xúc và không thể hoặc không muốn đi lại để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi.

DC Healthcare Alliance

DC Healthcare Alliance (“Alliance”) là một chương trình bảo hiểm y tế được cung cấp cho các cá nhân và gia đình không đủ điều kiện nhận Medicaid. Alliance là một chương trình do địa phương tài trợ bao gồm một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm các dịch vụ chăm sóc chính, khám bác sĩ, thuốc theo toa, dịch vụ nha khoa và các chương trình chăm sóc sức khỏe. Để đủ điều kiện tham gia Alliance, quý vị phải là cư dân của DC, không có bảo hiểm y tế nào khác, kể cả Medicaid và Medicare và đáp ứng một ngưỡng thu nhập nhất định.

DC Health Link

DC Health Link đã được tạo và được quản lý bởi Cơ Quan Trao Đổi Quyền Lợi Sức Khỏe DC (HBX). HBX được thành lập theo yêu cầu của Mục 3 của Đạo luật Thành lập Cơ quan Trao đổi Quyền lợi Sức khỏe năm 2011, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2012 (Luật D.C. 19-0094). Nhiệm vụ của Cơ quan Trao đổi Quyền lợi Sức khỏe DC là triển khai chương trình trao đổi chăm sóc sức khỏe tại DC theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), qua đó đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và giá phải chăng cho tất cả cư dân DC. DC Health Link là tên của chương trình Trao đổi Quyền lợi Sức khỏe DC.

DC Healthy Families

DC Healthy Families là một chương trình cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho cư dân DC đáp ứng thu nhập nhất định và quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình trạng nhập cư đủ điều kiện để đủ điều kiện nhận DC Medicaid. DC Healthy Families chi trả cho các lần khám bác sĩ, chăm sóc nhãn khoa và nha khoa, thuốc theo toa, thời gian nằm viện và dịch vụ vận chuyển đến các cuộc hẹn. DC Healthy Families cũng cung cấp các chương trình đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt và người nhiễm HIV và AIDS.

Các Chương trình và Dịch vụ Hỗ trợ

Bộ phận Hồ sơ Quan trọng của DC Health (DCVRD)

Bộ phận Hồ sơ Quan trọng của DC (DCVRD) lưu giữ giấy khai sinh có từ tháng 8 năm 1874. Hồ sơ khai sinh được công khai sau 125 năm. Hồ sơ tử vong được công khai sau 75 năm. Tất cả các hồ sơ khai sinh khác đều được đóng lại và chỉ có thể nhận được các bản sao có chứng thực nếu quý vị có quyền hợp pháp và xuất trình các giấy tờ cá nhân và lệ phí cần thiết.

GetCheckedDC

GetCheckedDC là chương trình miễn phí của DC cung cấp cho cư dân xét nghiệm bảo mật, thuận tiện cho cả HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Tìm hiểu thêm tại getcheckeddc.org

Help Me Grow DC (Giúp Tôi Phát Triển, HMG DC)

HMG DC dành cho các bà mẹ đang mang thai và gia đình có trẻ em từ 0-5 tuổi sống tại DC. Chương trình cung cấp cho các bà mẹ và những phụ nữ sắp sinh một nơi để tìm hiểu và xác định các mối quan ngại về sự phát triển và/hoặc hành vi, sau đó được kết nối với các dịch vụ và hỗ trợ về hành vi và phát triển trong cộng đồng. Nếu quý vị lo ngại về sự phát triển của một đứa trẻ hoặc là một phụ nữ sắp sinh, vui lòng liên hệ 1-800-MOM-BABY (1-800-666-2229) và nói chuyện với một điều phối viên chăm sóc.

Các dịch vụ chăm sóc và phòng ngừa HIV bao gồm Chương Trình Trợ Cấp Thuốc Điều Trị AIDS (ADAP), bao cao su miễn phí, nguồn trợ giúp về giáo dục, v.v.

- Để tìm hiểu thêm về HIV và các dịch vụ mà DC Health cung cấp, vui lòng truy cập dchealth.dc.gov/service/hiv aids và nhập mã zip của quý vị để tìm các dịch vụ gần quý vị.
- Để tìm hiểu thêm hoặc ghi danh Chương Trình Trợ Cấp Thuốc Điều Trị AIDS (ADAP), vui lòng liên hệ (202) 671-4815 hoặc truy cập dchealth.dc.gov/DC-ADAP.
- Để nhận được bao cao su miễn phí, hãy truy cập dchealth.dc.gov/service/condoms-and-condom-information.

LinkUDMV.org

LinkUDMV.org là một thư mục trực tuyến giúp mọi người tìm thấy đầy đủ các dịch vụ do các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng cung cấp, bao gồm sức khỏe, sức khỏe tình dục, thực phẩm/dinh dưỡng, nhà ở, phương tiện đi lại, hỗ trợ tài chính, giáo dục và việc làm ở khu vực Đô Thị.

Các Chương Trình Tổ Chức Chăm Sóc Có Quản Lý (MCO) của Medicaid

DC ký hợp đồng với 3 MCO để cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ cho Chương trình Gia đình Lành mạnh của DC, Liên minh Chăm sóc

Các Chương trình và Dịch vụ Hỗ trợ

Sức khỏe DC và Chương trình dành cho Trẻ em Nhập cư.

MCO hiện tại là:

- CareFirst Community Health Plan District of Columbia
- AmeriHealth Caritas District of Columbia
- Medstar Family Choice

Đường Dây Nóng Dự Phòng Sau Phơi Nhiễm (PEP)

Đường Dây Nóng Dự Phòng Sau Phơi Nhiễm (PEP) của DC là nguồn trợ giúp dành cho những người có thể đã bị phơi nhiễm HIV. PEP là thuốc dùng khẩn cấp để ngăn ngừa HIV và phải bắt đầu dùng trong vòng 72 giờ sau khi có thể bị phơi nhiễm. Đường Dây Nóng PEP của DC hoạt động 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần và có thể liên hệ bằng cách gọi (202) 299-3PEP (3737). Tìm hiểu thêm tại GetPEPDC.org

Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt Của California dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)

WIC cung cấp miễn phí cho các cư dân DC đang mang thai hoặc có con từ 5 tuổi trở xuống chương trình giáo dục dinh dưỡng và thực phẩm lành mạnh, đánh giá và sàng lọc chủng ngừa, các nguồn trợ giúp về cho con bú và hỗ trợ giới thiệu để được chăm sóc bổ sung.

Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP-Ed)

SNAP-Ed là chương trình trợ cấp miễn phí về giáo dục dinh dưỡng và phòng chống béo phì do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng (FNS) tài trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn nhận hoặc đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP.

Chương Trình Trẻ Em Nhập Cư

Chương Trình Trẻ Em Nhập Cư (ICP) là một chương trình bảo hiểm y tế được cung cấp cho trẻ em dưới 21 tuổi không đủ điều kiện nhận Medicaid do tình trạng công dân hoặc tình trạng nhập cư. ICP bao gồm một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm các dịch vụ chăm sóc chính, khám bác sĩ, thuốc theo toa, dịch vụ nha khoa và các chương trình chăm sóc sức khỏe. Để đủ điều kiện tham gia ICP, quý vị phải là cư dân của DC, không có bảo hiểm y tế nào khác, kể cả Medicaid và Medicare và đáp ứng một ngưỡng thu nhập nhất định. Các dịch vụ được đài thọ theo Chương trình Trẻ em Nhập cư rất giống với các dịch vụ được bao trả theo Medicaid dành cho trẻ em dưới hai mươi một (21) tuổi.

Các cơ quan

Sở Lão Khoa Và Sinh Hoạt Cộng Đồng

Sở Lão Khoa Và Sinh Hoạt Cộng Đồng (DACL) phục vụ cư dân DC từ 60 tuổi trở lên, người

Các Chương trình và Dịch vụ Hỗ trợ

lớn bị khuyết tật và những người chăm sóc họ. Hợp tác với hơn 20 tổ chức cộng đồng trên toàn thành phố, chúng tôi cung cấp hơn 40 chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp để giúp tất cả cư dân của DC sống mạnh mẽ ở mọi lứa tuổi, giai đoạn hoặc khả năng.

Thông qua nhiều chương trình khác nhau bao gồm các hoạt động và sự kiện cộng đồng, dịch vụ dinh dưỡng và vận chuyển, tư vấn bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, nguồn lực hỗ trợ người chăm sóc và dịch vụ bảo vệ người lớn, chúng tôi đang xây dựng một DC nơi tất cả chúng ta có thể cùng nhau phát triển trong các cộng đồng mà chúng ta biết và yêu mến.

Sở Sức Khỏe Hành Vi

Sở Sức Khỏe Hành Vi cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, can thiệp và điều trị cũng như hỗ trợ cho trẻ em, thanh niên và người lớn bị rối loạn tâm thần và/hoặc lạm dụng chất gây nghiện bao gồm chăm sóc tâm thần khẩn cấp và các dịch vụ ngoại trú và nội trú tại cộng đồng.

DBH phục vụ người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện và gia đình của họ thông qua mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng và các dịch vụ do chính phủ cung cấp. Nó vận hành Saint Elizabeth's Hospital - cơ sở điều trị tâm thần nội trú của DC.

Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật

Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật (DDS) bao gồm hai Cơ quan quản lý giám sát và điều phối các dịch vụ dành cho cư dân khuyết tật thông qua mạng lưới các nhà cung cấp tư nhân và phi lợi nhuận: Cơ quan Quản lý Khuyết tật Phát triển (DDA) và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Phục hồi chức năng (RSA).

DDS cũng hỗ trợ Bộ phận Xác định Tình trạng Khuyết tật của DC nơi xử lý các quyết định về yêu cầu thanh toán Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội.

Sở Tài Chính Chăm Sóc Sức Khỏe DC – DHCF

Sở Tài Chính Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCF), trước đây là Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Y tế thuộc Sở Y Tế, là cơ quan Medicaid của tiểu bang DC. Nhiệm vụ của Sở Tài chính Chăm sóc Sức khỏe là cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiệu quả về chi phí và chất lượng cho cư dân của DC.

Ngoài chương trình Medicaid, DHCF còn quản lý các chương trình bảo hiểm dành cho trẻ em nhập cư, Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em của Tiểu bang (S-CHIP hoặc CHIP) và Tổ chức Từ thiện Y tế (một chương trình do địa phương tài trợ).